



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๑

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ นั้น

บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ดังบัญชีรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือก แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้โครงการที่ผ่านการคัดเลือกปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่แนบมาด้วยนี้ และส่งไปยังสำนักงาน Talent Mobility ผ่านทาง E-mail : Tmo@uru.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อสำนักงาน Talent Mobility จะได้ดำเนินการต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แนบท้ายประกาศ

รายชื่อโครงการ Pre-Talent Mobility  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ที่ผ่านการคัดเลือก (จำนวน ๑๖ โครงการ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/หัวหน้าโครงการ	สถาบันต้นสังกัด	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๑	ชื่อโครงการ : การพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปแท่งเชื้อเพลิงจากวัสดุไม้เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ พุกอินทร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	๔๐,๐๐๐
๒	ชื่อโครงการ : การพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะจากกากกล้วยอัดโนมิตี หัวหน้าโครงการ : อาจารย์รัฐพล ดุลยะลา	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	๔๐,๐๐๐
๓	ชื่อโครงการ : การออกแบบและการสร้างเครื่องขึ้นรูปพลาสติกแบบอัดขึ้นรูปขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ : อาจารย์พงษ์ธร วิจิตรกุล	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	๔๐,๐๐๐
๔	ชื่อโครงการ : ออกแบบเครื่องพัฒนาความร้อนด้วยไอเย็นต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.กาญจนา ดาวเด่น	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	๔๐,๐๐๐
๕	ชื่อโครงการ : พัฒนานวัตกรรมมิติจีทีล (IoT) ในการควบคุมคุณภาพระบบฟักไข่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ : อาจารย์จำรูญ จันทร์กฤษ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	๔๐,๐๐๐
๖	ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ต้นทุนในกระบวนการขนส่งและแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งใก้ทอดปรุงรสแช่แข็งกรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาบูอินดี้ อุดรดิตถ์ หัวหน้าโครงการ : อาจารย์สิทธิพันธ์ ทองสิริ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	๔๐,๐๐๐
๗	ชื่อโครงการ : การออกแบบและการพัฒนาระบบอัดโนมิตีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในกระบวนการผลิตน้ำแข็ง หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราคม วันชัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	๔๐,๐๐๐
๘	ชื่อโครงการ : การจัดการการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพลายชุมพล หมู่ ๕ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	๔๐,๐๐๐
๙	ชื่อโครงการ : การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่ไก่ดำเพื่อเพิ่มมูลค่าจากเศษเหลือทิ้ง หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	๔๐,๐๐๐
๑๐	ชื่อโครงการ : การศึกษากระบวนการผลิตน้ำและตากของพืชผลการเกษตร เพื่อออกแบบโมเดลระบบอัตโนมัติแนวคิดลิ้นออโตเมชั่น หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.ศรัณรัตน์ คงมัน	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	๔๐,๐๐๐
๑๑	ชื่อโครงการ : การพัฒนาวิธีการสำรวจและเขียนแบบ สำหรับงานก่อสร้างในงานบริหารจัดการแหล่งน้ำ หัวหน้าโครงการ : อาจารย์จักรพันธ์ ธงทอง	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	๔๐,๐๐๐



ลำดับ	ชื่อโครงการ/หัวหน้าโครงการ	สถาบันต้นสังกัด	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๑๒	ชื่อโครงการ : การพัฒนาข้อเสนอแผนงานโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง กรณีศึกษาโกโก้พืชเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.ชฎาพัศธุ์ สุขกาย	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	๔๐,๐๐๐
๑๓	ชื่อโครงการ : ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยความร้อนเพื่อลดปริมาณการคงเหลือของแก๊สแอลพีจีในถัง หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ปกรณ์ พรหมแก้ว	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	๔๐,๐๐๐
๑๔	ชื่อโครงการ : การศึกษาแนวทางการพัฒนาต้นแบบ TARP Online Survey Platform หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	๔๐,๐๐๐
๑๕	ชื่อโครงการ : การพัฒนานวัตกรรมผ่านงานหัตถกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าใยกล้วยงเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ชุมชนแบรนด์ PIYASYLA ตามอัตลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	๔๐,๐๐๐
๑๖	ชื่อโครงการ : การจัดการโลจิสติกส์วัตถุดิบมันสำปะหลังระหว่างเกษตรกรและโรงงานเพื่อวางแผนการกระบวนผลิตด้วยแนวคิดค้นกรณีศึกษา บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด หัวหน้าโครงการ : อาจารย์เปรมชัย มูลหล้า	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	๔๐,๐๐๐

